



บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

RUS

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

*Professional and
Technology*

Learning Resources

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ เกิดที่ตำบลธนู อำเภอบุพผอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนักเรียนนายร้อยอบรมตำรวจ รุ่นที่ ๒๕ หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับการ รุ่นที่ ๓๕ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕ เป็นอดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประกอบธุรกิจส่วนตัว

ในขณะที่รับราชการ **พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ** เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด โดยใช้ศาสตร์ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หลากหลายสาขามาบูรณาการกับการทำงาน ทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลดีเด่น ได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นของกรมตำรวจปี ๒๕๓๕ ได้รับรางวัลจรรยาจริดีเด่น ของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๓๕ ได้รับรางวัลสืบสวนดีเด่น (แหวนอัศวินของกรมตำรวจ) ๒๕๔๐ ได้รับรางวัลปราบปรามยาเสพติดจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และจากสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๕๒ รางวัลคนดีของสังคมไทย สาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๒ รางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ รางวัลเกียรติคุณ หนึ่งในร้อยผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๔ รางวัลระฆังทอง รางวัลตำรวจจิตอาสา รางวัลพระกนิรี รางวัลไทยบุคคลตัวอย่างแห่งปี จากองคมนตรี ปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ เป็นต้น

พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ โดยในขณะที่รับราชการได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดและมีอปีนรับจ้างจนประสบความสำเร็จ และเป็นแนวทางในการประกาศสงครามกับยาเสพติดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้เป็นจำนวนมาก และยึดทรัพย์ได้หลายร้อยล้านบาท ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชุดไล่ล่าอาชญากรรม (ปะ ฉะ ตะ) ทำให้ปัญหาอาชญากรรมลดลงเป็นอย่างมาก เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชุดตรวจสายลมร เพื่อลดความรู้สึกของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชาย ให้เป็นภาพลักษณ์ของตำรวจหญิงในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นผู้ริเริ่มโครงการสายลับพันหน้า เพื่อให้ภาคประชาชนมาร่วมในการแจ้งเบาะแสทั้งด้านยาเสพติดและอาชญากรรม เป็นผู้ริเริ่มโครงการนครบาล ๑ ฟังได้ เพื่อเป็นสัญญาประชาคมในการพัฒนาข้าราชการตำรวจในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยได้ให้คำปรึกษาการส่งเสริม “ตลาดราชมงคล” ของมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาดของเกษตรกรและชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ให้คำปรึกษาในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเส้นทางในการเดินทัพของพระองค์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ซึ่งได้ใช้ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)



นายนพดล ลัดดาแย้ม เกิดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ปัจจุบัน อายุ ๓๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ประมง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารปิ่นฟ้าฟาร์ม และเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายนพดล ลัดดาแย้ม เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยได้ก่อตั้งและบริหารปิ่นฟ้าฟาร์มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานแก่ผู้ที่สนใจ ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มและอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นตลาดบกและตลาดน้ำ สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ปิ่นฟ้าฟาร์มเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ระดับภาค และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้จัดงานปิ่นฟ้าฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดกิจกรรมด้านการเกษตรมากมาย รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานประกวดหุ่นไล่กา การสืบสานประเพณีการแข่งขันจุดลูกหนูของชาวมอญในชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้ด้านการเกษตรทางสื่อออนไลน์ และทางสถานีโทรทัศน์รายการต่าง ๆ เช่น รายการ Smart Green รายการเต็มปากเต็มคำ ช่อง Workpoint รายการครัวล้นทุ่ง ทางช่อง รายการ RAMA CHANNEL ทาง TRUE VISION 42 รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ ทาง GMM25 และยังได้รับคัดเลือกเป็น Young Smart Farmer จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเกษตรกรรุ่นใหม่ ภาคกลาง ๙ จังหวัด เขต ๑ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศเพื่อแสดงความคิดเห็นในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง

นายนพดล ลัดดาแย้ม มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินการต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้ข้อมูลประเมินคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เป็นแหล่งรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานหรือหารายได้พิเศษระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (World SDGs Award) และรางวัลนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Thailand Digital Award 2020) จากชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนา มหาวิทยาลัยจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ให้แก่นายนพดล ลัดดาแย้ม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)

นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิชร เกิดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปัจจุบัน อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการช่างนนทบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในปัจจุบัน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เพอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท บี เค พลัส กรุ๊ป จำกัด

นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิชร เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับคือ การได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบตกแต่งภายในและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล จำนวน ๒๒ แห่ง และโรงแรมชั้นนำ มากกว่า ๗ แห่ง ทั่วประเทศ อาทิ โรงแรมออรันจิน โรงแรม LABELLE โรงแรมอมรินทร์ โรงแรมเกรซ โรงแรมอาร์ดี โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงทำให้ได้รับเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิชร มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านสังคมต่าง ๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนกิจกรรมพระราชกุศลในพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในโอกาสต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการบริจาคเงิน อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงการจ้างงานเพิ่มในบริษัท ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาทิ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการวิจัยต่าง ๆ ของคณาจารย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมการเรียนรู้การทำงานของบริษัท เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการเปิดรับเข้าทำงานในบริษัท มอบทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ RMTC และการประชุมวิชาการ EE NET ให้การสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัย ศูนย์นนทบุรี อาทิ การสร้างแท่นประดิษฐานพระวิษณุกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารวิศวกรรมโยธา รวมทั้งมอบเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน เป็นต้น ทำให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านการก่อสร้างรวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ให้แก่นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิชร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเครื่องกล)



นายคำรณ สุภาพร เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบัน อายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญเจริญวิศวกรรมโลหะ (๒๐๐๑) จำกัด

นายคำรณ สุภาพร เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก โดยได้นำความรู้มาใช้ในการประกอบธุรกิจของครอบครัว โดยรับงานด้านโครงสร้างโลหะจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานโครงสร้างระบบอาณัติสัญญาณของการรถไฟ สะพานข้ามทางรถไฟ และงานก่อสร้างสถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งดำเนินการร่วมกับ บริษัทชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด และสร้างเครื่องเก็บขยะ Auto Scren เป็นสแตนเลส และเครื่องเก็บขยะเป็นเหล็ก ซึ่งดำเนินการร่วมกับบริษัทวิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด

นายคำรณ สุภาพร มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินการต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรถบดไอน้ำของสาขาวิชาช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ สนับสนุนตู้น้ำดื่มให้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีเครื่องกลรวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเครื่องกล) ให้แก่ **นายคำรณ สุภาพร** เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป